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ፌብሩዋሪ 12/2024 

Avondale ስታዲየም ለታሪካዊ አሰልጣኝ Napoleon B. Cobb ክብር 
አዲስ ስያሜ ተሰጥቶታል 

 

የአሰልጣኝ Cobbን ያልተለመደ ህይወት እና ስራ በማክበር፣ Avondale ስታዲየምን ወደ Napoleon B. Cobb ስታዲየም በ Avondaleበመቀየር 
የ DeKalb ካውንቲ የአሰልጣኝ ፈርጥን ህያው አድርጓል። በፌብሩዋሪ 8 የተካሄደው ሥነ ሥርዓት በ DeKalb ካውንቲ በሚገኘው የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት አትሌቲክስ ላይ ላሳየው ከፍተኛ ተጽዕኖ ዘላለማዊ ምስጋና በማሳየት በጃንዋሪ 31 በ 80 ዓመቱ ለሞተው ለ Cobb ክብረ በዓል 
ነበር። በማንኛውም መለኪያ፣ አሠልጣኝ Cobb በ Gordon ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1970ዎቹ ከቆዩበት ጊዜ ጀምሮ በእግር ኳስ እና 
በትራክ እና ሜዳ ውስጥ የትጋት፣ የልቀት እና አማካሪነት ተምሳሌት ነበሩ። 

የተከበረው የአሰልጣኝ ልጅ Jabari Cobb በስታዲየሙ በአባቱ መሪነት የተከናወኑትን አስደናቂ ውድድሮች እና ታሪካዊ ድሎች በማስታወስ ለዚህ 
በጎ ተግባር ቤተሰቦቹ ያላቸውን ጥልቅ ምስጋና ገልጿል። 

“Avondale ስታዲየም ለአሰልጣኝ Cobb ልዩ ነበር። በ Gordon እና በ Avondale Blue Devils እና በ Druid Hills Red Devils መካከል ብዙ 
[የአትሌቲክስ ውድድሮች] ነበሩ” ሲል Jabari Cobb ተናግሯል። "በአርብ ምሽቶች እዚህ ያደርጉት ነበር፣ እና ስለእነዚህ ምርጥ ጨዋታዎች 
እነዚህን ምርጥ ታሪኮች ይነግረን ነበር።" 

በ1964 ከ Tennessee ስቴት ዩኒቨርሲቲ በአካላዊ ትምህርት የሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አጠናቀዋል፣ በመቀጠልም በ DuSable DuSable 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር እና አሰልጣኝ ሆነው መስራት ጀመሩ። ከሶስት አመታት በኋላ ወደ Berkeley፣ California ተዛወሩ፣ 
እዚያም የማስተማር እና የአሰልጣኝነት ስራውን በመቀጠል በ Berkeley ሃይስ በእግር ኳስ እና ትራክ ላይ አተኩረዋል። 

አሰልጣኝ Cobb ወደ Georgia የተመለሱት የእናቱ ጤና እየቀነሰ በመምጣቱ ነው። አንድ አማካሪ ከ Atlanta የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) 
ይልቅ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤቶችን እንዲያስቀድም አበረታተውታል። 

"ወደ Georgia ስትመለሱ ወደ ትውልድ APS ከመሄድ ይልቅ DeKalb የሚባል ቦታ አለ። አንዳንድ ትልልቅ ነገሮች እየተከሰቱ ነው፣ እና ወደ 
DeKalb መምጣት አለብህ፣'" አለ Jabari። "ለሁለት የተለያዩ ሀገራት ብሔራዊ አሰልጣኝ የመሆን እድሎች ባገኙበት ጊዜ እንኳን' ግን ታውቃላችሁ፣ 
ስለ DeKalb የሆነ ነገር አለው።' ለ DeKalb ካውንቲ ወጣቶች ፍቅር ነበረው።" 

አሠልጣኝ Cobb እና ባለቤቱ በ Gordon ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አቅራቢያ - አሁን McNair መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት - ቤት ገዙ 
እና በ 1972 Gordon ማስተማር እና ከሌላኛው ታዋቂው የ DeKalb ካውንቲ አሰልጣኝ William “Buck” Godfrey ጎንማሰልጠን ጀመረ። Jabari 
እንዳሉት አባቱ ብዙ ጊዜ በ DeKalb ውስጥ አንድ ትልቅ ነገር እየተከሰተ እንዳለ እንደሚሰማው እና ሊያመልጠው እንደማይፈልግ ተናግሯል። 

ውጤቶቹን መካድ አስቸጋሪ ነው። 
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ሶስት የስቴት የትራክ እና የመስክ ርዕሶችን ካሸነፉ በኋላ፣ Cobb በ1978 Gordonን ለቀው በ Morehouse ኮሌጅ አሰልጣኝ ሆነዋል። እዚያም 
ለ11 ዓመታት አሰልጥኖ በ1989 ወደ DeKalb ተመልሶ በ Southwest DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በማስተማር እና በማሰልጠን ከ 
Godfrey ጋር ተገናኘ። 

በ Southwest DeKalb ሁለተኛ ደረጃ የመጀመሪያ ቆይታው የሰባት ወንዶች ልጆች ግዛት የትራክ እና የመስክ ርዕሶችን አሸንፏል እና Terrance 
Trammell እና Angelo Taylorን ወደ 2000 የኦሎምፒክ ጨዋታዎች እንዲልክ ረድቷል። በ 2004 ፣ በ Athens፣ Greece በኦሎምፒክ ጨዋታዎች 
ላይ Trammell እና Taylorን የማሰልጠን እድል ነበረው። በ 2007 ፣ በ 2011 ከመመለሱ በፊት ወደ Morehouse ኮሌጅ ለመመለስ ከ South 
DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ተነስቷል። በዚህ ጊዜ ከ2016 የውድድር ዘመን በኋላ ፊሽካውን በይፋ ከመዝጋቱ በፊት Panthersን ወደ ሁለት ተጨማሪ 
የግዛት ማዕረግ መርቷል። 

“በትራክ ላይም ሆነ ከትራክ ውጪ ያደረገው ያላሰለሰ ጥረት በአሰልጣኞች ህይወት ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል። አሠልጣኝ Cobb እጅግ በጣም 
ጨለማ በሆነው ጊዜ ውስጥ እየመራን የብርሃን ፍንጣቂ ነበር” ሲል Taylor ተናግሯል። "በእሱ መሪነት ስኬት የሚለካው በድል ብቻ ሳይሆን 
በትራክ ላይም ሆነ ከትራክ ውጪ በምናሳየው ባህሪ እና ታማኝነት መሆኑን ተምረናል። 

እራሳችንን በምንጠራጠርበት ጊዜም እንኳ እኛን ስላመኑ አሰልጣኝ Cobbን ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህ ስታዲየም ለአስደናቂ ትሩፋቱ ምስክር 
ሆኖ ለዘላለም ይቆማል።" 

የ Georgia ግዛት ተወካይ Omari Crawford የአሰልጣኝ Cobb ሌላኛው አድናቂ ሲሆን የኮሌጅ እና የግል ምኞቶቻቸውን እንዲያሳኩ በመርዳት 
ያመሰገኑት ነበር። እሱን በወከለው የክልል ዲስትሪክት ውስጥ የሚገኝ ስታዲየም የአሰልጣኙንስም ስለሚይዝ በጣም ተደስቷል። 

"አሰልጣኝ Cobb በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት ጥቁር ተማሪዎች-አትሌቶች ኮሌጅ እንዲገቡ ረድቷቸዋልል። የርሱ ውርስ አካል በመሆኔ ደስታዬን 
ለመግለጽ ደጋግሜ አነጋገርኩት።” ሲል Crawford ተናግሯል። "ይህ ሰው ሁሉም ሰው የሚያውቀው ግዙፍ ቢሆንም እሱ ባቀረበው አገልግሎት 
በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደ እኔ ያሉ ወጣቶችን በማፍራቱ ላሳየው ቅርስ አመስጋኝ ነኝ።" 

አሰልጣኝ Cobb በአሰልጣኝነት ዘመናቸው ሁሉ አሰልጣኝ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች አማካሪ፣ ጓደኛ እና አባት ነበሩ። የአሰልጣኝ ፍልስፍናቸው 
ከትራክ እና የእግር ኳስ ሜዳ አልፏል፣ በባህሪ ግንባታ፣ በታማኝነት እና በአትሌቶቹ ሁለንተናዊ እድገት ላይ ያተኮረ ነበር። 

ሁሉም እንደተነገረው፣ የተከበረው አሰልጣኝ የአሰልጣኝነት ህይወቱን በአስደናቂ ሁኔታ 11 የግዛት ማዕረጎች፣ በብሄራዊ ሻምፒዮና እና በ16 
የካውንቲ ማዕረግዎች አጠናቋል። የዲስትሪክቱ የትራክ እና የሜዳ ሻምፒዮና ውድድር በአሰልጣኝ Cobb ስም ተሰይሟል። 

ታዋቂው አሰልጣኝ ጡረታ ከመውጣታቸው በፊት በርካታ ሽልማቶችን እና እውቅናዎችን አግኝተዋል። 10 ጊዜ የ Georgia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
አትሌቲክስ ትራክ እና የሜዳ አሰልጣኝ ሆኖ ተመርጧ፣ በብሄራዊ የትራክ እና የመስክ ማህበር እንደ  Southeastern ክልላዊ ትራክ ተመርጧል 
እና የአመቱ ምርጥ የመስክ አሰልጣኝ በመሆን ሶስት ጊዜ በ Atlanta ትራክ ክለብ አሰልጣኝነት ተመርጧል፣ በ United States ኦሊምፒክ ኮሚቴ 
ለአንድ የኦሎምፒክ አትሌት የግል አሰልጣኝ ሆኖ እውቅና ተሰጥቶታል፣ ወደ Southwest DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዝና ገብቷል እና 
በ Georgia የአትሌቲክስ አሰልጣኞች ዝና በ2015 ተካቷል። 



AMHARIC 

 

የቦርዱ አባል Vickie B. Turner ለአሰልጣኝ Cobb ይህን ክብር ለዓመታት እንዲቀበል ተከራክረዋል ፣ ለእሱ አስደናቂ ፣ የዕድሜ ልክ ባህሪ እና 
ተጽዕኖ። 

“በዚህ የህይወት ወቅት ሳገኘው ትንሽ ጸጥ ያለ እና በጣም የዋህ ነበር። ነገር ግን ስለ እሱ የተማርኩት ነገር ሁሉ - ሁሉም ሰው ስለእሱ ግዙፍነት 
ተናግሯል፣ "አለች። “መንፈሱ በዚህ ባላችሁት በብዙዎቻችሁ ውስጥ እንዲኖር እጸልያለሁ ምክንያቱም ያለው ይህ [ስታዲየም] ብቻ ከሆነ በቂ 
አይሆንም። አንድ ነገር ሕያው፣ የማይጨበጥ እና የሚዳሰስ መሆን አለበት፣ እናም እናንተ ናችሁ፣ እና ልጆቻችን የሚፈልጉት ይህ ነው።“ 

የ DCSD ሱፐርኢንቴንደንት ዶ/ር Devon Q. Horton ከአሰልጣኝ Cobb ጋር የመገናኘት እድል ፈጽሞ አልነበራቸውም። ቢሆንም፣ ስለ አሰልጣኙ 
እና በDCSD ተማሪ-አትሌቶች ላይ ስላለው አዎንታዊ ተጽእኖ ሲያውቅ አድናቆቱን ገለጸ። 

"አንዳንድ የቀድሞ ተማሪዎቻቸው በሕይወታቸው ላይ በጎ ተጽዕኖ ያሳደረ ሰው አድርገው ይገልጹታል" ብለዋል ዶ/ር Horton። “ሌሎች ስለ ልዩ 
የአሰልጣኝ ስልቱ ያወራሉ፣ ሌሎች ደግሞ ባህሪን እና ታማኝነትን በመገንባት ላይ ያለውን አላማ ጠቅሰዋል። አሰልጣኝ Napoleon Cobb ድንቅ 
ሰው ነበር።“ 

XXX 


